

## THÔNG BÁO

### Phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) xã Lạc Hồng

Căn cứ Quyết định số 98 QĐ/UBND ngày 11 tháng 04 năm 2023 của UBND xã Lạc Hồng về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Để công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra ở người trên địa bàn xã; Ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ cho các Trưởng, Phó Trưởng ban và từng thành viên trong Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra ở người xã Lạc Hồng như sau:

#### **1. Ông Đỗ Văn Tuyên Chủ tịch UBND xã – Trưởng ban:**

Phụ trách chung, lãnh đạo, chỉ đạo điều hành các hoạt động của Ban chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cho các Phó Trưởng ban và từng thành viên trong Ban chỉ đạo.

#### **2. Ông Nguyễn Văn Thắng - Phó ban thường trực:**

Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch đảm bảo nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, hóa chất, dịch truyền, phương tiện bảo hộ, kinh phí... phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Tổ chức tập huấn về công tác phòng, chống dịch bệnh cho các thành viên trong BCD và đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.

Chỉ đạo cán bộ trạm y tế xã, y tế thôn thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát dịch bệnh; tổ chức khám, chữa bệnh hàng ngày, theo dõi sát các trường hợp sốt, ho, khó thở.... phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona hoặc nghi ngờ mắc bệnh để có biện pháp xử lý.

Nắm bắt diễn biến tình hình dịch bệnh hàng ngày báo cáo kịp thời Trưởng ban, đồng thời tham mưu các giải pháp để giải quyết kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra.

#### **3. Ông Vũ Văn Việt, phó Chủ tịch UBND xã - Phó ban:**

Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch, nắm bắt tình hình dịch trên địa bàn xã.

Chỉ đạo Trạm y tế xã, các ban ngành, đoàn thể thường xuyên kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn xã.

Phối hợp với trạm y tế xã tham mưu xây dựng các văn bản về công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

**10. Bà Đỗ Thị Trang, cán bộ thú y xã, ủy viên**

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển buôn bán gia cầm và các sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, tuyên truyền cho nhân dân vệ sinh chuồng trại, sát khuẩn chuồng trại, không để dịch bệnh lây từ động vật sang người, và từ thực phẩm sang người.

Thực hiện các nhiệm vụ về công tác phòng chống dịch trên địa bàn xã theo chức năng nhiệm vụ của ban thú y xã.

**11. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên.**

Có nhiệm vụ chỉ đạo các tổ chức chính trị tuyên truyền cho nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch.

Nếu có những trường hợp có biểu hiện nghi ngờ thì thông báo về trạm y tế xã hoặc trường ban chỉ đạo để có biện pháp xử lý.

**12. Ông Nguyễn Hữu Tuấn Đức, công chức VH - XH, ủy viên:**

Có nhiệm vụ kết hợp trạm y tế xã cắt, dán, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền nhân dân phòng chống dịch.

**13. Ông Lê Quang Huy - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, ủy viên:**

Chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng chống dịch trong đơn vị và lĩnh vực ngành phụ trách.

Thực hiện các nhiệm vụ về công tác phòng chống dịch ở người trên địa bàn xã theo chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ huy quân sự xã.

**14. Ông Đào Tiến Dũng - Trưởng Công an xã, ủy viên:**

Có trách nhiệm huy động lực lượng công an tham gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Chỉ đạo lực lượng Công an thực hiện tốt công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khi có dịch xảy ra.

Tham mưu giúp Trưởng Ban chỉ đạo giám sát dịch bệnh đối với những người vùng khác, nước ngoài đặc biệt là những người đến từ vùng có dịch đến làm việc, công tác trên địa bàn xã; phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh ở người.

**15. Ông Nguyễn Mạnh Hà - Công chức DC- NN- MT, ủy viên:**

Có nhiệm vụ tuyên truyền cho nhân dân vệ sinh môi trường, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch.

Nếu có những trường hợp có biểu hiện nghi ngờ thì thông báo về trạm y tế xã